

## สรุปประเด็น

### ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารรอบพิเศษของ AIPA

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การประชุมคณะกรรมการบริหารรอบพิเศษของ AIPA (The Extraordinary Meeting of the Executive Committee of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ จัดขึ้น ณ โรงแรม Nikko กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามมติสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๒๗ เพื่อการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ AIPA

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารรอบพิเศษของ AIPA ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA ประเทศละ ๓ คน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษ ประเทศละ ๑ คน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม และสหภาพพม่า โดยผู้แทนฝ่ายไทยที่เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ นายกำธร อุดมฤทธิ์จุง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฯ นายเชนทร์ วิวัฒน์บวร วงศ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายกิริติ บุญเจือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Tan Sri Dato' Seri DiRaja Ramli bin Ngah Talib ประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย และประธาน AIPA ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ โดยที่ประชุมแต่งตั้ง นาย Abdillah Toha สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซียทำหน้าที่รองประธานการประชุมฯ และ Dato' Markiman Kobiran สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย ทำหน้าที่ผู้จัดรายงานการประชุมฯ

ที่ประชุมฯหารือและพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งเลขานุการ AIPA และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนองค์กร สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- แนวทางการจัดการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ของ AIPO และการประชาสัมพันธ์ AIPA ให้เป็นที่รู้จักในประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น – ที่ประชุมฯ เห็นชอบในข้อเสนอแนะในประเด็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ของ AIPO ต่อประเทศสมาชิกผ่านกิจกรรมในประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น การจัดการประกวดบทความ การจัดทำแสดมปีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี การให้สมาชิกรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของ AIPA และ การจัดทำแผ่นพับสำหรับโฆษณาในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี AIPO

- การเปลี่ยนคำเรียกธรรมนูญ – เปลี่ยนจาก “ธรรมนูญขององค์การรัฐสภาอาเซียนฉบับแก้ไข” มาเป็น “ธรรมนูญสมัชชารัฐสภาอาเซียน”

- การลงนามในธรรมนูญ AIPA – หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกและหัวหน้าคณะผู้แทนบรูไนดารุสซาลาม ร่วมลงนามในธรรมนูญ AIPA และถือเป็นการประกาศ/ บังคับใช้ธรรมนูญ AIPA อย่างเป็นทางการ
- การเสนอมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อ AIPO – ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อ AIPO (Distinguished Services Rendered to AIPO Award) โดยเสนอให้นาย Tan Soo Khoon อดีตประธานรัฐสภาสิงคโปร์ ได้รับรางวัลดังกล่าวในฐานะบุคคลสำคัญผู้อุทิศและทำคุณประโยชน์ให้แก่ AIPO โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อตั้ง AIPO
- การแต่งตั้งเลขาธิการ AIPA – ที่ประชุมฯ แต่งตั้ง Dato' Md Yusoff bin Md Zain จากมาเลเซีย เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ AIPA มีวาระ ๓ ปีทั้งนี้ ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ รวมทั้ง เห็นชอบให้มีผู้ช่วยเลขาธิการ AIPA ๒ คน สนับสนุนการทำงานของเลขาธิการ AIPA
- การปรับเปลี่ยนความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการ AIPO ในปี ๒๕๓๓ – ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนชื่อ สำนักงานเลขาธิการ AIPO เป็น สำนักงานเลขาธิการ AIPA ให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๒ ของธรรมนูญ AIPA ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นว่า ควรมีการระบุนรายละเอียดของลักษณะงานและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ AIPA และนำเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชาใหญ่ AIPA ครั้งที่ ๒๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากมีผลต่อร่างงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการ AIPA ในปีงบประมาณถัดไป
- การปรับขึ้นฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนของเลขาธิการ AIPA และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ AIPA – ที่ประชุมฯ เห็นชอบในข้อเสนอเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ ของเลขาธิการ AIPA ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเสนอการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นั้น ที่ประชุมฯ เห็นควรให้นำเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ฯ ครั้งที่ ๒๘ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มอบหมายให้ เลขาธิการ AIPA จัดทำร่างประมาณค่าใช้จ่ายของสำนักงานเลขาธิการ AIPA ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐/ ๒๕๕๑ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ฯ ครั้งที่ ๒๘ พิจารณาด้วย
- เงินค่าบำรุง AIPA – ที่ประชุมฯ เสนอให้นำประเด็นการขอเพิ่มเงินค่าบำรุง AIPA (เพื่อให้สอดคล้องกับประมาณการรายจ่าย) เข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ฯ ครั้งที่ ๒๘ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบการที่บรูไนดารุสซาลามจะเพิ่มเงินค่าบำรุงแก่ AIPA จากเดิม ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ เป็น ๑๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
- ตราสัญลักษณ์ AIPA – ด้วยประวัติศาสตร์และความสำเร็จที่ผ่านมาขององค์กร ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้คงตราสัญลักษณ์เดิมของ AIPO ไว้ แต่ให้ปรับเปลี่ยนตัวอักษรในตราสัญลักษณ์เดิมจาก AIPO เป็น AIPA
- การรับรองและลงนามในรายงานการประชุม – ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมฯ ตามด้วยการลงนามรายงานการประชุมฯ โดยประธานการประชุมฯ หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกและประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษ ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการประชุมรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประชุมฯ จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ฯ ครั้งที่ ๒๘ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

### บทบาทของคณะผู้แทนไทยในการประชุมฯ

- คณะผู้แทนไทยฯ เข้าร่วมการประชุมฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับประเทศสมาชิกตามวาระและหัวข้อของการประชุมฯ ที่ดำเนินไปด้วยหลักฉันทามติ โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งเลขาธิการ AIPA นั้น คณะผู้แทนไทยฯ มั่นใจว่า สำนักงานเลขาธิการ AIPA นำโดยเลขาธิการ AIPA คนใหม่ จะสนับสนุนการทำงานของ AIPA ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทำงานร่วมกับอาเซียนในการประสานข้อมูลและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติภายในประชาคมอาเซียน
- การเข้าร่วมประชุมของฝ่ายไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐสภาไทยในกรอบการประชุม AIPA ซึ่งการเข้าร่วมหารือแสดงท่าทีต่างๆ ของฝ่ายไทยในการประชุมดังกล่าว นั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแสดงความมั่นใจในบทบาท และพันธะของฝ่ายไทยต่อองค์กร รวมทั้งยังถือเป็นการรักษาไว้ซึ่งความสม่ำเสมอของรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ AIPA ที่มีมาตลอด ทั้งในช่วงก่อนการปฏิรูปทางการเมืองเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และในช่วงเปลี่ยนผ่านในปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ ในกรอบ AIPA ของไทยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

-----